

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๖/ว ๑๗๙๖



ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์
อ้างถึง หนังสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ด่วนที่สุด ที่ อต ๐๐๒๓.๖/ว ๑๑๙๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๖๗๐
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาต่อซึ่งข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แนะนำ ทำความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงสถานการณ์และอันตรายของการเกิดเหตุไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประกอบกับให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อเป็นกรอบในการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยรัฐบาลได้ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงวิกฤต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการในการทำงานผ่าน ๙ มาตรการ และในการประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนเป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้องและขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ให้ข้อมูลและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

ในการนี้...

ในการนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว จึงขอแจ้งการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตและดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและดำเนินการภายใต้แผนงานและการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ อย่างเคร่งครัดและทันสถานการณ์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร.๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสาน นายภูวนาท สุณีล ๐๘-๗๘๔๓-๘๗๗๒

ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๒๖๓๐



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
เลขที่รับ..... ๑๖๐๖
วันที่..... 24 เม.ย. 25๖7
เวลา.....
 บท. บถ. สส. กม. กก. บป.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ยกกระตือรือร้นการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๐๙๒๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๐๙๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๓๙๙๗
ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาต่อซึ่งข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แนะนำ ทำความเข้าใจแก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงสถานการณ์และอันตรายของการเกิดเหตุไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประกอบกับให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อเป็นกรอบในการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประจำทุกปี นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยรัฐบาลได้ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในช่วงวิกฤต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการในการทำงานผ่าน ๙ มาตรการ และในการประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ในฐานะประธานกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนเป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ให้ข้อมูลและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงาน

/ที่เกี่ยวข้อง...

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในช่วงสถานการณ์วิกฤตและดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและดำเนินการภายใต้แผนงานและการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ อย่างเคร่งครัด และทันสถานการณ์ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีภักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐๒ ๒๕๔ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายวิษระพงศ์ ศุภเกษม โทรศัพท์ ๐๖๑ - ๕๐๒๗๑๑๑



ด้านที่ **ด้านที่ ๕** **ด้านที่สุด**

บันทึกข้อความ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 17100
วันที่ 11 เม.ย. 2567

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผน โทร. ๐-๒๒๒๒-๔๑๐๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๓๕๕๗

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ด้วยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยรัฐบาลได้ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งให้ทุกหน่วยงานบูรณาการในการทำงาน ผ่าน ๔ มาตรการ และในการประชุมหารือ เพื่อดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในช่วงสถานการณ์วิกฤต เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนเป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ให้ข้อมูลและ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{๒.๕} ในช่วงสถานการณ์วิกฤต เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ในการนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ในพื้นที่ภาคเหนือ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในช่วงสถานการณ์วิกฤต เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM_{2.5} ในช่วงสถานการณ์วิกฤต เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รายละเอียด ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



QR Code สำหรับ
ดาวน์โหลดเอกสาร

กองส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขที่ 1227
วันที่ 11 เม.ย. 2567